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Með vísan í grein Sigurjóns Erlingssonar sem birtist í DFS þann 8.júní sl. vildi ég mælast til 
þess að bæjarráð fæli umhverfs- og mannvirkjasviði að kostnaðargreina þær aðgerðir 
sem þarf til að verða við þessari góðu tillögu. Og meta hvort hægt verði að gera þetta í 
sumar.
"Þetta hús kaupfélagsins hefur nú um árabil verið ráðhús sveitarfélagsins og hýsir 
bæjarskrifstofur, Bókasafn Árborgar og héraðsskjalasafnið. Fyrir framan húsið, götumegin 
er breið stétt. Stéttin er með þremur hálfkringlum svo sem mittishá og milli þeirra eru 
tvískiptar tröppur. Útlitið á þessum kringlum og tröppum er hörmulegt og þarf ekki að 
lýsa því frekar þar sem þessi hörmung blasir við öllum.".
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Kærar kveðjur/Best regards,
Álfheiður Eymarsdóttir


